

# สำเนา

ที่ นร ๐๕๐๓/๖๒๗/๒

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๒ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานในเรื่องนี้

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มาเพื่อดำเนินการ ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอความเห็นมาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว โดยมีข้อสังเกต ดังนี้

๑. สำนักงาน ก.พ. เห็นว่า สำนักงาน ปปง. ควรพิจารณาทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อรองรับสถานการณ์และสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาใช้นับสนุนการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ และควรศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ตลอดจนวางกรอบแนวทางปรับเปลี่ยนไปสู่การให้บริการแบบดิจิทัล (Digitize Services) ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นอัตโนมัติ (Autonomous) นอกจากนี้ สำนักงาน ปปง. ควรมีการวางแผนเตรียมพร้อมการพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ให้มีความรู้ทักษะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนภารกิจที่สำคัญเร่งด่วน ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการอัตรากำลังของหน่วยงานมีประสิทธิภาพสูงสุดและไม่ส่งผลกระทบต่อภาระงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของประเทศในอนาคต

๒. สำนักงาน ก.พ.ร. เห็นว่า เพื่อให้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ของสำนักงาน ปปง. มีความชัดเจน ครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนา ปรับปรุงการปฏิบัติงานในปีถัดไปให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น สำนักงาน ปปง. ควรพิจารณานำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการรับคำขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในคดีความผิดมูลฐานและการเข้าให้ปากคำของผู้เสียหาย เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้านการบริหารจัดการของสำนักงาน ปปง. และเพื่อมิให้เป็นภาระค่าใช้จ่ายภาครัฐในระยะยาวจากการจัดตั้งหน่วยงานใหม่และการจัดสรรอัตรากำลังเพิ่มเติม อีกทั้งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ทั้งนี้ สำนักงาน ปปง. ควรมีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ช่องทางในการอำนวยความสะดวกดังกล่าวให้ประชาชนทราบด้วย

๓. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเห็นว่า สำนักงาน ปปง. ควรให้ความสำคัญกับการจัดตั้งผู้ประสานงานหลักหรือกำหนดหน่วยงานกลางในการรวบรวมข้อมูลหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและกำหนดผู้ประสานงานของแต่ละหน่วย และจัดทำ MOU ระหว่างกัน โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งจัดสรรบุคลากรให้เพียงพอต่อภาระงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานในเชิงรุกโดยเฉพาะหน่วยงานส่วนภูมิภาค เพื่ออำนวยความสะดวกในการประสานและบูรณาการการทำงานระหว่างสำนักงาน ปปง. และภาคส่วนต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

/คณะรัฐมนตรี ...

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘

๑. รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอ และให้ความเห็นของสำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรี และนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่อไป

๒. ให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรับความเห็นของสำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดนำรายงานในเรื่องนี้พร้อมทั้งข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรี เสนอสภาผู้แทนราษฎรทราบต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบด้วยแล้ว รวมทั้งได้ขอให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินส่งรายงานในเรื่องนี้ให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยตรงต่อไปแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(ณัฐจักรี อนันตศิลป์)

(นางณัฐจักรี อนันตศิลป์)  
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองนิติธรรม

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๓๕๒

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๕๘ (D/Prem/แจ้งมติ)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@soc.go.th